

## ข่าวต่อ ↓ มฟล.

42935 เลขที่ดิน 104 เริ่มแรกทางมหาวิทยาลัยต้องการความกว้าง เพียง 50 เมตร เท่านั้น จึงได้บริจาคไปโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด ต่อมาทางมหาวิทยาลัย ขอเพิ่มเติมพื้นที่ขยายเป็น 100 เมตร โดยทางมหาวิทยาลัยส่ง เจ้าหน้าที่มาเจรจากับครอบครัวตน รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการมากถึง 5 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา ซึ่งครอบครัวตนเห็นว่ามากเกินไป จึงขอคำตอบแทนตามสมควร แต่ทางจังหวัดจะมอบให้โดยบิดาของตนได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่ายินดีมอบให้ แต่ต้องให้ที่ดินในส่วนที่เหลือทุกแปลงสามารถเชื่อมกับทางเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งได้รับคำตอบยืนยันจาก คณะอนุกรรมการว่าที่ดินทั้งหมดที่ต้องถูกถนนตัดผ่านจะอนุญาตให้เชื่อมกับถนนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านทุกแปลง ซึ่งคำยืนยันคราวนั้น ไม่มีการทำเอกสารกัน แม้ชาวบ้านจะร้องขอ แต่ทางคณะกรรมการบอกว่าขอเอาเกียรติเป็นประกัน

นายสมภพ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ครอบครัวเปรมสมาน ยังได้บริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 30189 เลขที่ดิน 47 ต.ท่าสุค อ.เมือง ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ตัดเป็นถนนสาธารณะอีกเกือบ 6 ไร่ โดยไม่ขอรับคำตอบแทนภายหลังที่ดินถูกตัดเข้าไปแล้วทำให้ที่ดินดังกล่าวต้องแยกออกจากกัน ซึ่งต้องเสียประโยชน์การใช้ที่ดินจำนวนมาก แต่ตนก็ยินดีเสียสละเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมจนได้รับประกาศเกียรติคุณชมเชยพร้อมกับอีกหลายรายที่บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย แต่หลังจากนั้นมาถึงปัจจุบันมีการสร้างถนนเข้าสู่มหาวิทยาลัย แต่ไม่ให้มีการเชื่อมทางตามสัญญาแต่อย่างใด มีหน้าซ้ำยังมีกรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนถนนจากเดิมหลายอย่างมีการนำเสาคอนกรีตมาปิดกั้นขวางทางเข้า-ออก ด้านข้างตลอดแนวอีกด้วยถือว่ามีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผิดสัญญากับประชาชนที่บริจาคที่ดิน

ด้านนายสุติน สุวรรณ ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่บ้านบริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตนเป็นอีกรายหนึ่งที่บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนายสุติน สุวรรณ มีบ้านและที่ดินอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างถนนเข้ามหาวิทยาลัยทำไถทางเดินของน้ำใช้ในการทำนาขาดช่วง

ไปส่วนหนึ่ง ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยนำดินไม่มาปลูกเต็มข้างถนนส่วนที่รับปากกับชาวบ้านว่าจะเปิดทางเชื่อมออกถนนของที่ดินทุกแปลงตอนขอรับบริจาคที่ดิน ทางมหาวิทยาลัยเพิกเฉยจนถึงปัจจุบัน แม้จะทำหนังสือติดตามทวงถามกับอธิการบดีหรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม ก็ยังไม่มีการตอบและทำที่ตอบสนองจากทางมหาวิทยาลัย ในระยะเริ่มแรกขอการทำถนนเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีความกว้าง 50 เมตร ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีได้มาขอด้วยตนเองเพิ่มอีก 50 เมตร จนปัจจุบันมีความกว้างถึง 100 เมตร และจะสร้างกำแพงขนานกับที่ชาวบ้านพบบริจาคที่ดินจะมีทางออกได้อย่างไร เราเรียกร้องมา 3 ปีแล้วที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ยอมพบ ติดต่อกทวงถามกับทางจังหวัดแล้วทราบว่าได้มอบโอนที่ดินทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไปแล้ว พวกชาวบ้านจำคำสัญญาที่ทำนเรียบนราศีศร พูดว่าขอเอาเกียรติเป็นประกัน ชาวบ้านจึงได้เชื่อถือ แต่ถึงวันนี้ชาวบ้านจะหันหน้าไปพึ่งใครเหมือนถูกรังแก โดยไม่เป็นธรรม จึงมาร้องสื่อ เพื่อเป็นส่วนรับทราบ และเพื่อให้หน่วยราชการตลอดจนผู้มีเกียรติที่ให้ สัญญาไว้กับผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้หาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วย.

หลวงเชิดชู

1-10 ส.ค. 45